



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองกิจการวิทยุคมนาคม สำนักผู้ว่าการสูงสุด

ที่ อช ๐๑๐๕/ว ๑๑

วันที่ ๓๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง สำเนาประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการลดค่าปรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการชั่วคราว กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน

เรียน ทุกส่วนงาน

ด้วยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการลดค่าปรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ลดโทษเปรียบเทียบคดีฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในอัตราเครื่องละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ในการนี้กองกิจการวิทยุคมนาคมจึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อจะได้ศึกษาในรายละเอียดและปฏิบัติตามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานได้รับทราบ

(นายวิษรพล จันทรา)

ผู้ว่าการสูงสุด



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การลดค่าปรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นการชั่วคราว
กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน

โดยที่ข้อ ๒๙ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น กำหนดว่า กสทช. จะพิจารณายกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น ในกรณีที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับเดิมหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และพนักงานวิทยุสมัครเล่นนั้นยังไม่ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ ประกอบกับข้อ ๓. ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น และจะยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตเรียกขานที่ถูกยกเลิกเป็นผลให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขานดังกล่าวต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ จำหน่ายโอนให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ตามแต่กรณี มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขานและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรลดโทษเปรียบเทียบคดีให้แก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตเรียกขานที่ถูกยกเลิกดังกล่าว ซึ่งมีได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือจำหน่ายโอนให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ตามแต่กรณี โดยให้เปรียบเทียบคดีฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ในอัตราเครื่องละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยให้มีกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสสันศิริ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ